



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. ๐ ๔๓๒๔๖๖๘๑ โทรสาร ๐๔๓๒ ๔๖๖๘๒
E-mail: cpd_khonkaen@cpd.go.th www.cpd.go.th

ขอนแก่น : เชิญชวนสหกรณ์ในการเอื้ออาทรต่อชุมชน

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาสมาชิกชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน ระดับภูมิภาค เรื่อง การบริการด้านสวัสดิการและธุรกิจสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีประธานสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 300 คน เข้าร่วมสัมมนา ในครั้งนี้ายมานะ สุตสงวน ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้เชิญนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พบปะกับสมาชิกผู้เข้าร่วมการสัมมนา

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จังหวัดขอนแก่น มีสหกรณ์ จำนวน 222 แห่ง อยู่ระหว่างชำระบัญชี จำนวน 22 แห่ง เนื่องจากสหกรณ์ เมื่อจัดตั้งแล้วไม่อาจดำเนินกิจกรรมให้บังเกิดผลดีแก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ได้ ในระหว่างนี้ผู้ชำระบัญชีอยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จก็จะถอนชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อสหกรณ์ต่อไป ยังมีสหกรณ์ที่หยุดดำเนินงานหรือหยุดดำเนินธุรกิจ จำนวน 54 แห่ง เป็นเพราะสมาชิกและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงขาดอุดมการณ์สหกรณ์อย่างที่เราควรจะเป็นตั้งแต่แรก ดังนั้น เมื่อจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว สมาชิกขาดการ เข้ามามีส่วนร่วม กรรมการขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ สหกรณ์จึงเดินไปไม่ได้ หยุดดำเนินงาน บางแห่งไม่มีการดำเนินงานตั้งแต่แรกจัดตั้งสหกรณ์ด้วยซ้ำ เป็นที่น่ายินดีว่าไม่ปรากฏชื่อสหกรณ์เครดิตยูเนียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีและที่หยุดดำเนินงาน แสดงถึงสหกรณ์เครดิต ยูเนียนและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้ให้ความสำคัญในการบ่มเพาะองค์ความรู้ให้กับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และประชาชนทั่วไปก่อนเข้ามาเป็นสมาชิก รวมถึงผู้ที่เป็สมาชิกสหกรณ์อยู่แล้วด้วย จึงทำให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนต่างๆ เป็นสหกรณ์คุณภาพ เพราะการผ่านการบ่มเพาะจากสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ทำให้สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการต่างรับรู้และเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ บทบาท ภารกิจของตนเองที่ควรจะมีต่อสหกรณ์

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนสหกรณ์เครดิตยูเนียนต่างๆ จะเห็นป้ายข้อความ “สถาบันการเงินชุมชน” อยู่บ่อยๆ แสดงถึงการรับรู้ของสหกรณ์ที่อยู่กับชุมชน จึงมีคำถามว่า เมื่อสหกรณ์แสดงการรับรู้การอยู่ร่วมกับชุมชน แล้วสหกรณ์ได้ดำเนินกิจกรรมอะไรให้กับชุมชน เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืนบ้าง อาทิ ชุมชนที่อยู่รอบๆ สหกรณ์ สหกรณ์ได้เข้าไปมีกิจกรรมอะไร เช่น การสร้างชุมชนนาอยู่ ชุมชนปลอดภัย สาเหตุติด การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ นอกจากนั้น ในชุมชนยังมีวัดวาอาราม ศาสนสถานต่างๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน สหกรณ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างไร และสุดท้ายคือโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนคืออนาคตของชุมชนของประเทศ สหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนหรือมีกิจกรรมเพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นอนาคตของชาติอย่างไร ในทุกปี เมื่อสิ้นสุดปีทางบัญชีและสหกรณ์ก็มีกำไร สหกรณ์ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสาธารณะประโยชน์เพียงไร และข้อสำคัญคือ เมื่อมีการจัดสรรแล้ว ได้มีการนำทุนสาธารณะประโยชน์ไปใช้จ่ายตามฉันทานุมัติของที่ประชุมใหญ่หรือยัง

ข่าว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555